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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2557 

ครั้งที่ 1/2557 

วันศุกร์ที่ 15 เดือน สงิหาคม 2557 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 

ผู้มาประชุม 

1) นายเสน่ห์ บุญน้อย  ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

2) นายวีรพล สุทธิเพชร  ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

3) นายสมชาย ชูเหล็ก   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

4) นายอุดม ตันเก่ง   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

5) นายสมญา นพฤทธิ์   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

6) นายบันลือศักดิ์ หมายแร่  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

7) นายนิกร ทองลิ่ม   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

8) นายนพพร ชนะภัย   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

9) นส.เบญจมาศ ตันเก่ง   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

10)นายนพดล นพฤทธิ์   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

11)นายสมคิด หมื่นกล้า  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

ผู้ไม่มาประชุม 

1) นายชาตร ี หลีเจี๊ย   ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายสวัสดิ์ ตันเก่ง   ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

2) นายสิริธร บัวแก้ว   ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

3) นายกิตตพิงษ์ กิจภูวดล  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

4) นายจุฬา เทียนครบ  ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

5) น.ส.วลัยลักษณ์ โสภณพิเชษฐ  ตําแหน่ง เลขานายกฯ 

6) นายอนิวรรตน ์ ไชยรัตน์ธนโชค  ตําแหน่ง ปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก 

7) นายสุขเกษม  สมบัติ   ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก 

8) นายสุริยัน ส่งศฤงคาร  ตําแหน่ง  ผอ.กองชา่ง 

9) นางประทิพย์ ศรสีมทรง  ตําแหน่ง ผอ.กองคลัง 

     10)น.ส.กฤษณา สวนแร ่   ตําแหน่ง ผูช่้วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) เมื่อถึงเวลากําหนดประชุมแล้ว สมาชิกมาประชุมทั้งหมด 11 ท่าน เมื่อ

ครบองค์แล้ว ผมก็ขอเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

และเปิดการประชุมครับ 

 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ผมก็ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วป่า 

จังหวัดพังงา 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

     ------------ไม่มี----------- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานและสมาชิกทุกท่านนะครับ ในรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 

27 มิถุนายน 2557 จะมีอยู่ทั้งหมด 14 หน้า หน้าที่ 1 จะเป็นรายชื่อผู้มา

ประชุมทั้งหมด 12 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 9 ท่าน มีอะไรจะแก้ไข

ไม่ครับ  

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานหน้าที่ 1 นะครับ ผู้เข้าร่วมประชุมลําดับที่ 8 ผม

ขอแก้ไขนะครับใช้คําให้ถูกต้องนะครับ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ รักษาราชการ

แทนหัวหน้าสํานักปลัด ไม่ใช่รักษาการนะครับอันนี้ไม่มีในระเบียบกฎหมายนะ

ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ในรายงานการประชุมจะมีอยู่ทั้งหมด 14 หน้า หน้าที่ 2 เริ่มประชุมเวลา 

09.30 น.การประชุมครบองค์ประชุมวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ทราบแนะนําข้าราชการใหม่มีอะไรแก้ไขไม่ครับ หน้าที่ 3 เรื่องรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) ขออนุญาตท่านประธานครับ หน้าที่ 3 ในส่วนที่หัวหน้าฝ่ายอํานวยการพูด

บรรทัดที่ 9 นะครับ น่าจะเป็นการพิมพ์ผิดพลาดนะครับ และสามารถนําไป

ปฏิบัติให้ทันนะครับไม่ใช่ให้ทําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็บรรทัดที่ 10 

ดังนั้นเพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยการขอแก้ไขเป็น

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทําแผนนะครับ 
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นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) หน้าที่ 4-8 นะครับเป็นการติดตามการเรื่องญัตติที่ค้างพิจารณาเรื่องรับโอน

พัสดุทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บริเวณเรือ ต.813 มีอะไรแก้ไขไม่ครับ 

และในวันนั้นไม่มมีตนิะครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) ขออนุญาตท่านประธานครับ หน้า 7 ในส่วนที่ผมได้พูดในที่ประชุมนะครับข้อที่ 

2 ปัญหาเรื่องที่ดินบรรทัดที่ 2 ทําการซ่อมแซมขอแก้ไขเพิ่มเติมคําว่าสิ่งปลูก

สร้างนะครับในข้อที่ 2 นะครับ ให้ทั้งหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและคําว่า

ช่างนัน้ตัดออกนะครับ แล้วบรรทัดที่ 4เราจะต้องดูประเด็นที่สองคําว่า ว่าที่ดิน 

ขอเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดิน แก้ไขคําว่า ว่าเป็นเรื่อง นะครับ และต่อไปนะครับ

บรรทัดที่ 8 นะครับ นา่จะพิมพ์ตกนะครับคําวา่ถ้าวา่ปัญหาในภายหลังขอแก้ไข

เพิ่มเติมข้อความนะครับและบรรทัดถัดไปนะครับและหาก อบจ ไม่ตกลง

ยินยอมอนุญาต และ บรรทัดถัดไปอีกบรรทัดนะครับโดยชอบทํานะครับคําว่า

ทําขอแก้ไขเป็นธรรมนะครับ 

นายสเน่ห์ (ประธานสภาฯ) ผมขอฝากปลัดนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าคราวหลังจะแก้ไขทุกตัวอักษรแบบนี้ปลัด

ช่วยเอาไปให้รองปลัดดูข้อความที่เป็นของท่านรองปลัดดูว่าถูกต้องหรือไม่และ

ช่วยแก้มาให้เรียบร้อยก่อนที่เข้าประชุมสภาไม่ใช่มาแก้ที่ละคําทีละตัวแบบนี้นะ

ครับไม่อย่างนัน้สภาไม่ได้ประชุมแนม่ัวแตจ่ะแก้รายงานที่ละตัวอยู่แบบนี้ 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานตามจริงผู้ เข้าร่วมประชุมนะครับก็ถูกของ

ประธานสภาจะติงเฉพาะเอกสารที่เขาประชุมนะครับในส่วนรายการอื่น เป็น

อํานาจของสภาไม่อย่างนั้นเราจะต้องแก้กันหมดเลย ท่านเชื่อหรือไม่ว่าในรายนี้

ไม่ได้บันทึกหมดทุกอย่างนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราถอดเทปออกมาทุก

คําพูดก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนที่ท่านรองปลัดพูดหรือไม่เพราะในเทปก็มีแต่เราจะ

ยังคงสาระสําคัญไว้ถ้าถามทุกคนเขาก็จะบอกว่าเขาพูดกันมากกว่านี้แต่เราเคย

ตกลงกันแล้วว่าเราจะเอาสาระบางสิ่งบางอย่างที่บางท่านพูดเราก็จะต้องเรียบ

เรียงใหม่และคงสาระสําคัญไว้ให้และอะไรที่หมิ่นเหม่ในทางกฎหมายเราก็

พยายามกรองให้ท่านอะไรที่ท่านพูดเป็นภาษาใต้เราก็ ช่วยเปลี่ยนเป็น

ภาษากลางให้และหากว่าถ้าเราบันทึกกันหมดนะครับรายงานที่หนึ่งผมว่าน่าจะ

ถึง 40-50 หน้าแน่นอนเพราะผมจะต้องเก็บรายละเอียดหมดผมก็เลยขอ

ความกรุณาว่ารายงานการประชุมนี้ถ้าทําไปแล้วไม่กระทบกับองค์กรใดองค์กร

หนึ่งหรือว่าไม่กระทบในการบริหารงานหรือไม่กระทบในสาระสําคัญก็ให้ถือว่า

การประชุมครั้งนั้นนะครับท่านช่วยพิจารณาด้วยนะครับถ้าหากว่าเราบันทึกระ

เอียดหมดทุกคําพูดคนที่บันทึกก็น่าเห็นใจนะครับไม่ทราบว่าสภามีความเห็น

เป็นอย่างไรบ้าง 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเพราะว่าที่ผมปฏิบัติมานะครับผมก็คลุกคลีกับสภา

นะครับเพราะคําพูดทุกคําพูดมันบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็เพื่อไม่ให้เสียหาย
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ต่อสภานะครับผมขอแก้ไขก็เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับ ไม่ใช่ผมจะไปจู้จี้

จุกจิกเสียเวลานะครับเพราะว่าลายลักษณ์อักษรทุกอย่างจะต้องถูกต้องถ้าหาก

มีการตรวจสอบอะไรจะต้องถูกต้องขอบคุณมากครับ 

(จํานวน 11 เสียง/ไม่ออกเสียง – เสียง/งด – เสียง ) 

(จํานวน 11 เสียง/ไม่ออกเสียง – เสียง/งด – เสียง ) 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานเมื่อกี้ได้จบที่ หน้าที่ 8 นะครับว่า วาระที่ 5ญัตติ

เสนอใหมน่ะครับ 

นายสมชาย (สท.เขต2) ขออนุญาตท่านประธานผมอยากให้ไปดูที่หน้าที่ 7 นะครับคือว่าผมไม่อยากให้

เขาผิดนะครับคือคุณชาตรี หลีเจี๊ย สท.เขต 1 นะครับไม่ใช่ สท.เขต 2 ครับ 

ขอบคุณครับ  

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานไปหน้าที่ 8 นะครับ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอ

ใหม่นะครับ พิจารณาให้ความเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม

สันนิบาตแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ 8-10 นะครับ ซึ่งมติ ณ ตอนนั้นก็คือ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์นะครับ หน้าที่ 10 พิจารณาข้อ 5.2 รับโอนทรัพย์สิน 

ประเภทที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง “อาคารบริการนักท่องเที่ยว” บริเวณเรือ ต.813 

ตั้งแต่ หน้าที่ 10-12 นะครับ ซึ่งหน้าที่ 12 เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ในการยก

เรื่องไปไว้ในการประชุมสมัยหน้านะครับซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีเอกสารที่ยื่นเข้ามา

ประชุมนะครับ หน้าที่ 12 หน้าเดียวกันนะครับระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ก็

ตามที่ท่านสมาชิกได้พูดคุยนะครับ หน้าที่ 13 และหน้าที่ 14 ปิดประชุม เวลา 

12.15 นาที ผูบ้ันทึกรายงานประชุมนะครับ และผู้ตรวจรายงานการประชุมนะ

ครับสมาชิกรองตรวจสอบนะครับมีแก้ไขเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 2 นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2557 ใครเห็นด้วยใหย้กมอืด้วยครับ 

นายสมชาย (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมสังเกตเห็นว่าการประชุมทุกๆครั้งจะมี

คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ 3 ท่านใช่ไม่ครับ แล้วก็มีท่านประธาน 1 คน แต่

ครั้งนี้ไม่มีท่านประธานที่จริงแล้วผมก็ไม่เข้าใจประเด็นหลักว่าในสามท่านนี้

น่าจะมีปรานฝ่ายตรวจสอบอยู่ 1 ท่าน และอยากใหท้่านปลัดชี้แจงด้วยครับ 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานตามจริงแล้วกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะ

ครับให้ตั้งจากสมาชิกสภาสามท่านทําการตรวจรายงานการประชุมแต่ละครั้ง

เมื่อตรวจรายงานการประชุมแล้วให้นําเสนอฝ่ายเลขาเพื่อทําบันทึกและนัดการ

ประชุมในคราวต่อไปประธานจะยังไม่เซ็นตรงนั้นก่อนเมื่อสมาชิกรับรองรายงาน

การประชุมวันนี้ประธานถึงจะลงนามในฐานะตัวแทนของสภารายงานการ

ประชุมนัน้จะสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับตามที่สมาชกิทุกท่านเห็นก็คือ 
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ประธานยังเซ็นไม่ได้นะครับเพราะว่าสภายังไม่รับรองทีแต่เมื่อสภารับรองวันนี้

ประธานสภาเขาจะลงครั้งที่ประชุม สมัย วันที่ แล้วท่านประธานก็จะเซ็นต์

รับรองรายงายการประชุมตัวนั้นก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรรมการเซ็นต์สาม

คนคือกรรมการที่ตรวจรายงานการประชุมเท่านั้นและครับ แต่ถ้าถามว่า

รายงานการประชุมมีการแก้ไขได้ไม่ ได้นะครับ กรรมการตรวจอย่างเดียวว่า

เป็นไปตามการประชุมไม่คําถูกคําผิดถูกต้องไม่แต่ถ้าเกิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่

ไม่มีในรายงานการประชุมสภาจะต้องเสนอว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมและสภามีมติ

ตามที่แก้ไขหรือไม่งั้นสรุปง่ายๆนะครับคําว่าตรวจรายงานการประชุมเขาตรวจ

รายงานการประชุม ณ ครั้งนั้นพอตรวจเสร็จก็คือเอารายงานการประชุมที่

ตรวจแล้วเสนอสภา ให้สภาให้ความเห็นชอบ เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

ประธานสภาลงนามรับรองที่ประธานสภาลงนามรับรองเพราะสมาชิกสภา

รับรองแล้วว่าให้เป็นรายงานการประชุมของครั้งนั้น งั้นประธานสภาจะลงนาม

ไม่ได้เด็ดขาดถ้าสภายังไม่รับรองนะครับ ถึงวันนีก้็เหมอืนกันนะครับที่ยังว่างของ

ประธานสภาผมต้องเอาเข้าของวาระนีก้่อนแล้วให้สมาชิกรับรองก่อนที่รองปลัด

ใหแ้ก้ไขพอสมาชิกรับรองแล้วประธานสภาถึงจะเซ็นต์ได้สมาชิกทุกท่านเข้าใจไม่ครับ 

นายสมชาย (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานเมื่อก่อนนะครับมีกรรมการอยู่สามคนเซ็นมาเลย

แล้วท่านประธานก็เซ็นต์กํากับเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรกรรมการ

ตรวจสอบเซ็นเรียบร้อยแตท่่านประธานยังไม่เซ็นต์ทีเว้นไว้ให้ท่านประธานเซ็นต์

หรือว่าตรงนี้ตกค้างไปหรือเปล่าผมอยากให้เป็นไปตามระเบียบครับ ขอบคุณ

มากครับท่านประธาน 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานผมฟันธงได้เลยนะครับว่าที่แล้วมาผิดหมดนะครับ

แต่เดี่ยวนีเ้ราได้แก้ไขใหถู้กต้องแล้วนะครับและแบบที่ทําอยู่ตอนนีเ้ป็นแบบที่ถูกต้องนะครับ 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (จํานวน 11 เสียง/ไม่ออกเสียง – เสียง/งด – เสียง ) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วน 

 --------------ไม่มี----------------- 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติท่ีค้างพิจารณา 

 --------------ไม่มี----------------- 

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอใหม่ 

 5.1พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

2558 วาระรับหลักการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมขอเรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 

นายกเทศมนตรีตําบลคึกคักและทีมงานบริหารทุกท่านถึงเวลาที่ผู้บริหารของ
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เทศบาลตําบลคึกคักจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ

สภาเทศบาลตําบลคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีตําบล

คึกคัก จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์

การเงินและการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ 1. สถานะคลัง งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เทศบาล

ตํ าบ ล คึ ก คั ก มี ส ถ าน ะก าร เ งิ น ดั ง นี้  1 . 1  เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ทั้ ง สิ้ น 

82,565,081.30 บาท 1.2 เงินสะสม 33,050,711.36 บาท 1.3 

เงินทุนสํารองสะสม 22,399,435.98 บาท 1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อ

หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 630,000 

บาท  2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1) รายรับจริง

ทั้ ง สิ้ น  69 ,681 ,420 .99 บาท  ประกอบด้ ว ย  หมวดภาษี อ ากร 

18,477,748.95 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

2,542,414.50 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 987,178.52 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,100,730.00 บาท 

หมวดรายได้จากเบ็ดเตล็ด 114,276.00 บาท หมวดรายได้จากทุน 

545.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร 37,905,646.02 บาท หมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป 7,552,882.00 บาท (2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 

8,885,360.00 บาท (3) รายจ่ายจริง จํานวน 37,251,352.60 บาท 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ง บ ก ล า ง  1 , 9 8 8 , 5 7 9 . 4 0  บ า ท  ง บ บุ ค ล า ก ร 

10,614,268.00 บาท งบดําเนินการ 15,542873.63 บาท งบลงทุน 

6,792,635.55 บาท ลบรายจ่ายอื่น 20,000.00 บาท งบเงินอุดหนุน 

2,291,996.02 บาท (4)รายจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมี

วัตถุประสงค์ 8,885,360.00 บาท 2.1 รายรับ รายรับจริงปี 2556 รวม

รายได้จัดเก็บเอง 24,234,095.63 บาท ประมาณการปี 2557 รวมรายได้

จัดเก็บเอง 22,011,600 บาท ประมาณการปี 2558 รวมรายได้จัดเก็บเอง 

26,143,260 บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่ น  ปี  2556 37,895,506.02 บาท ประมาณการปี  57 

26,821,000 บาท ประการปี 2558 29,014,400 บาท รายได้ที่รัฐบาล

อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556 7,552,882.00 บาท ปี

2557 7,552,800 บาท ปี 2558 7,961,970 บาท งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 งบกลาง ประมาณการปี 2557 จํานวน 

2,666,700 บาท ประมาณการปี 2558 จํานวน 3,198,940 บาท งบ

บุคลากร ประมาณการปี 2558 จํานวน 20,119,610 บาท งบดําเนินงาน 
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ประมาณการปี 2558 จํานวน 25,230,760 บาท งบลงทุน ประมาณการปี 

2558 จํานวน 10,975,320 บาท งบรายจ่ายอื่น ประมาณการปี 2558 

จํานวน 30,000 บาท งบเงินอุดหนุน ประมารการปี 2558 จํานวน 

3,569,000 บาท รวมรายจ่ายจากงบประมาณ จ่ายจริงปี 2556 จํานวน 

37,251,352.60 บาท ประมาณการปี 2557 จํานวน 56,385,400 

บาท ประมาณการปี 2558 จํานวน 63,123,630 บาท ประกอบร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตําบล

คึกคัก ด้านบริหารงานทั่วไป จํานวน 18,611,790 บาท ด้านบริการชุมชน

และสั งคม  จํ านวน  25,907,720 บาท  ด้ าน เศรษฐกิจ  จํ านวน 

15,405,180 บาท ด้านการดําเนินงานอื่น จํานวน 3,198,940 บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จํานวน 63,123,630 บาท ผมขอเสริมเรื่องการ

จัดทําไฟวันที่  5 ธันวา 2557 ที่มียอดอยู่ประมาณ 300,000 บาท ใน

ข้อบัญญัติเราไม่ได้ตั้งไว้ ผมก็เลยขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านเปิดดูในหน้าที่ 54

ครับ คือเราจะตั้งไว้  300,000 บาทเพื่อติดไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 5 ธันวา 2557 โดยติดตั้งบริเวณเขา

หลักและบางเนียงเป็นหลักในวงเงนิ 300,000 บาท และอีกโครงการหนึ่งก็คือ

ซื้อถังช่วยผู้ประสบภัยแล้ง คือว่าทุกปีเวลาหน้าแล้งเราเอาน้ําไปบริการให้เขา

เขาจะไม่มถีังรองรับซึ่งเราตอ้งเอารถดับเพลิงออกทุกวันผมก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อ

ถังสํารองไว้ให้เขาน่าจะดีนะครับ ตัง้ไว้ 100,000 บาทซื้อได้ประมาณ 20กว่า

ถังนะครับ โครงการที่ 3การจัดทําประกันภัยรถยนต์ที่จริงแล้วเราน่าจะทําได้ตั้ง

นานแล้วนะครับเพราะว่ารถของเราบางทีก็ได้เดินทางออกนอกจังหวัดบ่อยนะ

ครับถ้าหากเกิดอุบัติเหตุเข้าถูกผิดไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนไปซ่อมให้

เขา ถ้าหากว่าถูกไม่เป็นไรเทศบาลดูแลได้แต่ถ้าผิดก็จะเดือดร้อนกันและ ผมก็

เลยคิดว่าน่าจะทําประกันไว้ก่อน โครงการที่ 4 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

ของในเทศบาลเราก็ได้ตั้งไว้ 30,000 บาท เงินทั้งหมดนี้ ห้าแสนกว่าบาทนี่จะ

ทําการจัดสรรมาจากตรงไหนได้บ้างนั้นให้ท่านสมาชิกทุกท่านเปิดไปดูหน้าที่ 

54 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราได้ตั้งไว้ 400,000 บาท และผมก็

เห็นว่าไม่ค่อยมีแล้วที่เราจะต้องไปทําเสาหรืออื่นๆเพราะว่าเราก็ได้ทําไว้

หมดแล้วและผมก็ได้ปรึกษากับทีมงานแล้วว่าจะตัดออกสัก 200,000 บาท 

ต่อไปก็หน้าที่ 71 เงินสํารองจ่าย เพื่อจ่ายสํารองในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

เร่งด่วนและเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตั้ง 

1,000,000 บาท และขอตัดจากตรงนี้ 300,000 บาท เพื่อจะไปใส่ตรง

โครงการที่ไม่ได้ตั้งไว้ และยังขาดอีก 30,000 บาท ผมก็ให้ท่านเปิดไปที่หน้า 

72 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจราจรตั้งไว้ 130,000 บาท ตัดออกมา 
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30,000 บาท เพื่อจะช่วยในเรื่องนี้การกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นก็ยังคงเหลือไว้ 

100,000 บาทเกี่ยวกับเรื่องจราจร การจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตําบลคึกคัก นั้นยึดถือตาม

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบล

คึกคักที่ได้แถลงตอ่สภาฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก เมื่อวันจันทร์ 

ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยกําหนดนโยบายไว้ทั้งสิ้น 8 

ด้าน ได้แก่ 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 2. นโยบายด้านการ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัด

ระเบียบชุมชน 4.นโยบายด้านการศกึษา ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 5. นโยบาย

ด้านการสาธารณสุข 6.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 7. นโยบายด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 8.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย

ทั้งนี้สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาของ

เทศบาลตําบลคึกคัก เพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคึกคัก

ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆด้าน ตามวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาตําบลคึกคัก ที่ว่า 

“ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการการ

ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมด ีชุมชนเข้มแข็ง” รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 ที่ได้เสนอต่อสภาฯ ให้

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้ และขอความ

เห็นชอบต่อไป 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกมีขอ้สงสัยหรอืว่าเพิ่มเติมตรงไหนครับเชิญเลยครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมสมชาย ชูเหล็ก สท.เขต 2 แต่เดี๋ยวผมได้ฟัง

ท่านนายกได้พูดว่าได้ตัดงบกิจกรรมด้านจราจรที่ได้ตั้งไว้จํานวน 130,000 

บาท ตัดไป 30,000 บาท เพื่อกีฬาพืน้บ้านนีห้มายถึงอะไร 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมขอตอบนะครับว่าไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านครับเป็น

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ของเทศบาลกับเทศบาลในอําเภอตะกั่วป่า 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านสมชายนะครับว่าปีนี้ที่

ได้ประชุมสัญจรนะครับบางนายสีเขาจะรับเป็นเจ้าภาพน่าจะมีกิจกรรมท้องถิ่น

สัมพันธ์โดยมีสมาชิก สท. พนักงาน ลูกจ้างทั้งหมดและ ผู้บริหาร โดยปีนี้บาง

นายสีเขารับเป็นเจ้าภาพและจะจัดที่สนามกีฬากลางของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

และจะจัดทุกปีและนักกีฬาทั้งหมดก็จะต้องอยู่ในองค์กร กิจกรรมที่แข่งขันก็จะ

เป็นวอลเล่ย์บอล ฟุตบอล มีกีฬาพื้นบ้านในช่วงกลางวัน และช่วงเย็นก็จะเป็น

การพบปะสังสรรค์ของท้องถิ่นทั้งหมดในอําเภอตะกั่วป่าโดยใช้สนามกีฬากลาง

ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าก็เลยนําเสนอในการประชุมประจําเดือนครั้งก่อนว่า

เรานา่จะมีงบตัวนีต้ั้งไว้หน่วยงายประมาณ 30,000 บาท และในช่วงเย็นเราคง
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ต้องช่วยกันเองนะครับ และใน 30,000บาท นี้น่าจะเป็น ค่าอาหารเช้า อาหาร

กลางวัน นะครับและค่าเสื้อผ้าของนักกีฬา นะครับและทุกอย่างจะเสร็จภายใน

วันเดียวครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ยังอยู่ ในวาระพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ 2558 วาระรับหลักการนะครับสมาชิกทุกท่านช่วยดูกันด้วยนะ

ครับ 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตครับท่านประธานให้ทุกท่านดูที่หน้า 67 นะครับเอกสารที่ผมแจก

แก้ไขไปให้นะครับโครงการติดตัง้โคมไฟกิ่งเดียวริมถนนเพชรเกษมพื้นที่ ม.1-2 

นะครับตั้งไว้ 4,398,800 บาท ยอดตรงนี้ งบจริงๆก็คืองบของรายจ่ายทั่วไป 

ในเล่มอยู่ที่หน้า 66-67 โครงการนี้เงินไม่พอนะครับแต่ว่านายกท่านต้องการ

จะทํา ตามระเบียบหนังสือสั่งการกรณีที่เราตั้งงบประมาณไว้และมีโครงการ

บางโครงการสามารถดําเนินการได้ให้สามารถใช้เงินสมทบจากเงินสะสมได้นะ

ครับตามหนังสือสั่งการแต่โครงการนี้ตัง้ไว้ 4,635,600 บาท เงินเหลือจ่ายอยู่ 

237,800 บาท ต้องขอจ่ายขาดจากเงินสะสมอีก 4,397,800 บาท ไม่ใช่

ขอจ่ายขาดเงินสะสม 4,635,600 บาท ซึ่งตรงนี้ต้องขอความเห็นชอบจาก

สภาฯขอจ่ายขาดเงินสะสมสมทบด้วยนะครับ ถ้าท่านไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน

สะสมเท่ากับว่าโครงการนี้มีเงินอยู่แค่  237,800 บาท แต่ถ้าท่านอนุมัติให้

จา่ยท่านจะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด 99 ตน้ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ผมก็ขอมติทีประชุม เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ 2558 วาระรับหลักการ ใครเห็นด้วยยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเอกฉันท์ (จํานวน 11 เสียง/ไม่ออกเสียง – เสียง/งด – เสียง ) 

 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ผมก็ขอมติอีกครั้งหนึ่งนะครับมติจ่ายขาดเงินสมทบสะสมโครงการไฟฟ้ากิ่ง

เดียวจากหมู่ที่ 1-2 จํานวน 4,397,800 บาท ใครเห็นชอบให้ยกมือด้วย

ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยเอกฉันท์ (จํานวน 11 เสียง/ไม่ออกเสียง – เสียง/งด – เสียง ) 

 

นายเสน่ห์ (ประธาน) ผมขอให้สภาเสนอสมาชิกสภาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อย

กว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน ตามระเบียบข้อ 103  เพื่อยื่นญัตติที่คณะกรรมการ

แปรแล้ว ต่อประธานสภา 

นายอนิวรรตน ์(เลขาฯ/ปลัด) ขออนุญาตประธานสภาผมขอชี้แจงระเบียบการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ข้อ 

103 เ ราสามารถตั้ ง ได้  3 -7 คน กรรมการแปรญัตติ จะมี อยู่  2 

คณะกรรมการ กรรมการสามัญซึ่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการ

วิสามัญ ซึ่งตัง้จาก สมาชิกสภาเทศบาลและไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ซึ่ง กรรมการ
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ตามข้อ 103 มีหน้าที่ เป็นกรรมการแปรญัตติรา่งขอ้บัญญัติ ตามข้อ 105 (๓)

ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งได้ทั้งสามัญและวิสามัญและการแต่งตั้งก็คือว่าให้ท่าน

เสนอชื่อ พร้อมกับผู้รับรองอีก 2 ท่าน และสภาพิจารณาก่อนว่าท่านจะตั้ง

กรรมการกันกี่คนเพื่อที่จะได้เสนอถูกเชญิท่านประธานครับนําหารอืเลยครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สมาชิกสภาให้ตัง้กรรมการสภาวิสามัญ เชญิท่านสมาชิกสภาเสนอเลยครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมอยากให้เราสรุปกันก่อนที่จะเสนอว่าจะเอาจะ

ตั้งคณะกรรมการกี่คนนะครับและจะตั้งแบบวิสามัญหรือสามัญครับ 

นายสมคิด (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมก็เห็นด้วยกับนายสมชายครับผมว่าที่เราควรจะ

ตั้งแบบไหน 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) พักการประชุม 5 นาทีครับ 

 

 --------------พักการประชุม เวลา 11.35-11.40น. ---------- 

 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สรุปว่าเราจะตั้งกรรมการแปรญัตติแบบวิสามัญมีทั้งหมด 6ท่าน ประกอบด้วย

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 4 ท่าน และพนักงานราชการเทศบาลตําบล

คึกคักอีก 2 ท่าน เชญิท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 

นายสมคิด (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมคิด หมื่นกล้า สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 1 ขอเสนอนายนิกร ทองลิ่ม สท.เขต 1 เป็นกรรมการแปร

ญัตติครับ  

นายนพพร (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอรับรองนายนิกร ทองลิ่ม สท.เขต 1 ครับ 

นายนพดล (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 2 ขอรับรองนายนิกร ทองลิ่ม สท.เขต 1 ครับ 

นายอนิวรรตน ์(ปลัด/เลขาฯ) ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ 

นายสมญา (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 2 ขอเสนอนายสมชาย ชูเหล็ก สท.เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ

ครับ 

น.ส.เบญจมาศ (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานดิฉันนางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง  สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอรับรองนายสมชาย ชูเหล็ก สท.เขต 2  

นายนิกร (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนิกร ทองลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอรับรองนายสมชาย ชูเหล็ก สท.เขต 2  

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ 
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นายอุดม (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอเสนอนายนพพร ชนะภัย สท.เขต 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ

ครับ 

นายสมคิด (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมคิด หมื่นกล้า สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 1 ขอรับรองนายนพพร ชนะภัย สท.เขต 1 ครับ 

นายสมญา (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 2 ขอรับรองนายนพพร ชนะภัย สท.เขต 1 ครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ 

น.ส.เบญจมาศ (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานดิฉันนางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอเสนอนายนพดล นพฤทธิ์ สท.เขต 2 เป็น

กรรมการแปรญัตติครับ 

นายบันลือศักดิ์ (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายบันลือศักดิ์ หมายแร่ สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 2 ขอรับรองนายนพดล นพฤทธิ์ สท.เขต 2 ครับ 

นายอุดม (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอรับรองนายนพดล นพฤทธิ์ สท.เขต 2 ครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ 

นายนพพร (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอเสนอนายสุริยัน ส่งศฤงคาร ผอ.กองช่าง เป็นกรรมการแปร

ญัตติครับ 

นายสมญา (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 2 ขอรับรอง นายสุริยัน ส่งศฤงคาร ผอ.กองชา่ง ครับ 

นายนพดล (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนภดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 2 ขอรับรอง นายสุริยัน ส่งศฤงคาร ผอ.กองชา่ง ครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ผูร้ับรองถูกต้องนะครับ 

นายนพพร (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอเสนอนายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก เป็น

กรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายสมคิด (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสมคิด หมื่นกล้า สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลคึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง นายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลตําบล

คึกคัก เป็นกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายอุดม (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

คึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง นายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลตําบลคึกคัก 

เป็นกรรมการแปรญัตติ ครับ  
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นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีรายการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติทั้งหมด 6 ท่าน

นะครับตามที่ท่านได้ตกลงไว้นะครับลําดับต่อไปเชิญท่านประธานนําหารือเรื่อง

คําแปร เรื่องวันและเวลายื่นคําแปรญัตติต่อประธานสภาและการประชุมสภา

ครั้งต่อไปนะครับ เชญิประธานนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) มติที่ประชุม ได้คัดเลือกคณะกรรมการสภาวิสามัญ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 ดังนี้ 

1. นายนิกร ทองลิ่ม   สมาชิกสภา เขต 1 

2. นายนพพร ชนะภัย  สมาชิกสภา เขต 1 

3. นายนพดล นพฤทธิ์  สมาชิกสภา เขต 2 

4. นายสมชาย ชูเหล็ก  สมาชิกสภา เขต 2 

5. นายสุขเกษม สมบัติ  รองปลัดเทศบาล 

6. นายสุริยัน สงศฤงคาร ผูอ้ํานวยการกองชา่ง 

นายสมชาย (สท.เขต2) ขออนุญาตครับท่านประธานมีกรรมการอยู่ 6 ท่าน ต้องมีประธานแปรญัตติ ไม่

ครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานท่านต้องไปเลือกกันเองในวันประชุมนะครับไม่ใช่

เลือกที่นี่นะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ)   ท่านจะยื่นคําแปรวันไหนนะครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานกรรมการแปรญัตติตรงนี้ต้องยื่นคําแปรไม่  น้อย

กว่า 24 ช่ัวโมง ก็คือว่าถ้าวันนี้ตั้งกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก็

คือวันที่ 16-19 สิงหาคม 2557 แบบฟอร์มคําแปรท่านมาเอาที่ผมก็ได้นะ

ครับ ถ้าท่านจะแปรในข้อไหนท่านก็มาเอาไปยื่นต่อคณะกรรมการแปร 6 ท่าน 

และคณะกรรมการแปรต้องกําหนดเวลายื่น เช่นว่ากําหนดเวลา 08.30 น. 

ของวันที่ 16 ส.ค.ถึงเวลา 16.30 น.ของวันที่ 19 ส.ค.หลังจากนั้นท่านจะยื่น

ไม่ได้แล้ว พอหลังจากวันที่ 19 ส.ค. 16.30 น.กรรมการแปรเขาจะนัดประชุม

ของเขาแล้วถ้าหากว่าท่านไม่เสนอก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็จะแปรไปโดยปริยาย

ของกรรมการเอง สมมติว่าวันที่ 20 เป็นวันหยุดให้ยื่นได้ถึงวันที่ 19 แต่ที่เวลา

ที่เขามายื่นคําแปรวันที่ 16 วันที่ 19 ประธานจะต้องบอกเขาด้วยว่าจะประชุม

วันไหนเขาจะได้มาชีแ้จงเวลาเขาเขียนแปลนเขาเขียนได้ไม่หมดถ้ากรรมการแปร

รับคําแปรวันที่ 16-19 วันที่ 20 กรรมการประชุมท่านจะต้องหารือเมื่อเสร็จ

แล้วจะต้องนําเรียนประธานสภาในวันที่เท่าไหร่เพื่อที่จะรับเรื่องจะต้องแจ้งนัด

ประชุมสภาไม่น้อยกว่า 24 ชม. เช่นแจ้งสมาชิกวันที่ 23 และประชุม วันที่ 26 

ก็ได้ เกิน 24 ชม.นะครับ แต่ว่าห้ามน้อยกว่า 24 ชม.นะครับ ไม่อย่างนั้น

สมาชิกสภาจะดูไม่ทัน สรุปว่าท่านจะต้องหารือเรื่องวันยื่นคําแปรต่อกรรมการ

แปรท่านจะเอาวันที่เท่าไหร่ ถึงเวลาเท่าไหร่ สองกรรมการแปรประชุมกันวัน
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ไหน สามกรรมการแปรจะยื่นให้ประธานสภาวันไหน สี่ประธานสภาจะนัด

ประชุมวันไหน นะครับ เมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วที่ท่านจะต้องมากําหนดวันอีก

เนื่องจากตอนนี้เรามีงานทั้งนั้นเลย วันที่ 22 ท่านประชุมไม่ได้และวันที่ 28-

30 ส.ค.ผมติดประชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ วันที่ 27 ไปนําเสนองานมหกรรม

อาชีพโครงการตําบลต้นแบบที่ทุ่งมะพร้าวของหน่วยงาน ศพส.หน่วยที่ 33 

จังหวัดพังงาซึ่ง สท.บางท่านของเราก็ไปครับ เหลือวันที่ 25-26 สิงหาครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สรุปว่านะครับว่า 

ยื่นคําแปรต่อกรรมการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 16 เวลา 08.30 น.ถึงวันที่ 

19 สิงหาคม เวลา 16.30 น.  

ประชุมกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 21 สิงหาคม  2558 เวลา 09.30 น.  

วันที่ 22 กรรมการแปรญัตติยื่นรายงานการแปรต่อประธานสภาฯ  

วันที่ 22 สิงหาคม ออกหนังสือนัดประชุม สภาวันที่ 26 สิงหาคม 2557 

เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลคึกคัก    

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขาฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานการแปรญัตตินะครับตามระเบียบนะครับคือการ

แปรลดงบประมาณได้อย่างเดียวนะครับกรณีที่แปลเพิ่มงบประมาณหรือ

โครงการใหม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริหารหมายความว่าการแปรญัตติ

ของท่านจะแปรไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับถ้าผู้บริหารไม่รับรองระเบียบการ

ประชุมพิจารณางบประมาณท่านแปรได้อย่างเดียวคือท่านแปรลดงบประมาณ

นะครับ งบประมาณตัวไหนที่ตั้งสูงเกินไปท่านสามารถลดได้นะครับแต่ทั้งนี้นั้น

ท่านต้องมีขอ้มูลให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจรงิดว้ยเหมอืนกันนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) เพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ได้สรุปวันเวลาเรื่องการแปรญัตติเรียบร้อยแล้วนะครับ

พร้อมทั้งนัดวันประชุมสภาในครั้งต่อไปเรียบร้อยแลว้นะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ผมนําเรื่องหารอืสมาชิกเพื่อที่จะแทรกวาระการประชุมเนื่องด้วยจากบริษัท เขา

หลักบันดารี จํากัด ได้บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น Brather MFC-J200 จํานวน 

1 เครื่อง ให้กับกองคลังของเทศบาลตําบลคึกคัก ผมก็ขอมติสมาชิกทุกท่าน

ด้วยนะครับว่าให้แทรก เป็นวาระที่ 5.2 เนื่องจากเขายื่นความประสงค์ที่จะ

มอบทรัพย์สินให้เราหลังจากหนังสือระเบียบวาระการประชุมเราได้แจกท่านไป

แล้วครับ ถ้าเห็นดว้ยก็ยกมอืได้เลยนะครับ 

มติท่ีประชุม  ให้แทรกเป็นวาระที่ 5.2 ด้วยเอกฉันท์ (คะแนนเสียง 11 เสียง ) 

 

5.2 รับโอนทรัพย์ของกองคลัง (เครื่องปริน้เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง) 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมใน

การรับโอนเครื่องปริ้นเตอร์ จากบริษัท เขาหลักบันดารี จํากัดเครื่องปริ้นเตอร์

รุ่น Brother MFC –J200 จํานวน 1 เครื่อง ด้วยครับ 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบรับโอนด้วยเสียงเอกฉันท์ (จํานวน 11 เสียง/ไม่ออกเสียง – เสียง/

งด – เสียง ) 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สมาชิกมีเรื่องอะไรบ้างไม่ครับ 

นายอุดม (สท.เขต1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม ตันเก่ง สท.เขต1 นําเรียนท่านปราน

และฝ่ายบริหารเรื่องงานเทศการกินเจประเพรีถือศีลกินผักของศาลเจ้าบุนเท่า

ก๋งซึ่งได้มีการสนับสนุนจากทางเทศบาลทุกๆปีและปีนี้ก็จะตรงกับวันที่ 24 

กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 นะครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับงานกินเจอิ่มบุญนะครับนี้ผมจะนัดคุย

กับหน่วยงานและบุคคลที่ เกี่ยวข้องและสรุปที่เดียวในวันที่ 19 สิงหาคม 

2557 ทีเดียวเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายก) และอีกเรื่องก็คือเรื่องที่บุกรุกที่ชายหาดตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – 6 นะครับ ผมอยากฝาก

เรื่องที่เราได้เอารถหกล้อไปช่วยบรรทุกของชาวบ้านที่เขาได้รื้อบริเวณหน้าหาด

นะครับเราแค่ไปช่วยนะครับเราไม่ได้ไปรื้อให้กับชาวบ้านถ้าใครถามก็ให้สมาชิก

ช่วยอธิบายให้ชาวบ้านฟังด้วยนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนไปรื้อแค่ไปช่วยบรรทุก

ของเพราะว่า เขาขอกําลังเสริมมา และบางแห่งผมก็ได้เอารถลงไปปรับพื้นที่และ

เคลียร์พื้นที่ผมฝากเพื่อนสมาชิกชว่ยชีแ้จงดว้ยนะครับ 

นายอุดม(สท.เขต1)  ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายอุดม ตันเก่ง สท.เขต1 เรื่องกีฬานะผมก็ขอ

ฝากท่านรองนะครับว่าเมื่อเช้าผมเจอนักกีฬาเขาถามผมมาว่าทุกอย่างที่แข็งขัน

ระบบภายในมันเป็นระบบที่จะต้องส่งรายชื่อว่าใครอยู่ทีมไหนแต่ว่าคนที่ไปเรียน

แต่กับมาแข็งขันซึ่งไม่มีรายชื่อในตอนแรกได้ไม่ขอท่านรองช่วยชี้แจงด้วยครับให้

เพื่อนสมาชิกทราบด้วยครับ 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเรื่องวอลเล่ย์บอลผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าระเบียบ

ของเราก็จะใช้แบบเดียวกับฟุตบอลนะครับคือวันแรกที่เขาลงแข็งขันเขาจะเขียน

รายชื่อมาให้เรา หลังจากนั้นเราจะนํามาพิมพ์และยึดตรงนั้นเป็นตัวหลักนะครับ

เพิ่มไม่ได้นะครับ และผมก็ยังไม่ได้ตรึงถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไม่ 

ได้นะครับ ถ้าคู่ตอ่สู้ของเขาไม่ประท้วง และเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้

ตัดสินไปหนึ่งทีมเหมอืนกันนะครับของโอเพ่นคือเขาได้ทําผิดกติกานะครับ เพราะ

ถือว่าคุณได้เอาเปรียบตัวผู้เล่นเราก็ได้ตัดสินไปเลย และการประท้วงผมอยากให้

ประท้วงก่อนการแข่งขันนะครับ เหมือนวอลเล่ย์บอลที่ท่าน สท.สอบถามมาก็

แบบนีแ้ละครับอยู่ที่วา่คู่ตอ่สู้จะประท้วงหรอืไม่นะครับเหมือนวอลเล่ย์บอลหญิงก็

มีเหมือนกันนะครับคือว่าคุณพัท เล่นกับทีมครู แต่ว่าแกไม่ได้เป็นครูซึ่งเราก็ให้

เท่าแต่ครูตําบลคึกคักเท่านั้นใช่ไม่ครับ ผมก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่ผมผิดพลาดก็
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มีมากนะครับเพราะว่างานของเรานะมีมากและทําไม่ค่อยทันและผมก็ได้ลิสต์ลาย

ละเอียดไว้แล้วปีหน้าจะเอากันใหมน่ะครับและชัดเจนกว่านีน้ะครับ ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมว่าแบบนี้แหละดีแล้วมีอะไรผิดในครั้งนี้เราก็จะได้

นําไปปรับปรุงในคราวหน้าอีกเพราะของเรามันจัดใหญ่ทํางานกับคนหมู่มากมันก็

ต้องมีข้อผิดพลาดมีปัญหากันบ้างและครั้งต่อไปจะได้ทําให้ดีกว่าเดิมครับ 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับถ้าไม่

มีผมก็ขอปิดการประชุมเลยนะครับ 

 

ปิดการการประชุม 12 .20 น 

(ลงช่ือ)            บันทึกรายงานการประชุม 

                                (นายอนิวรรตน ์ ไชยรัตนธ์นโชค) 

               ตําแหน่ง     เลขานุการสภาเทศบาล    

---------------------------------------------------- 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                       

    (ลงช่ือ)    กรรมการ  

                        (นายสมคิด  หมื่นกล้า)          

      ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑                  

(ลงช่ือ)    กรรมการ                  

                (นายอุดม  ตันเก่ง)    

ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑                                        

(ลงช่ือ)    กรรมการ                    

               (นายสมญา  นพฤทธิ์)      

ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒     

     

สภาเทศบาลตําบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ...... ครั้งที่ ............. แล้ว เมื่อครั้ง

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ............. ครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ................. ณ. ............................ 

 

     (ลงช่ือ)            ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

                      (   นายเสน่ห ์    บุญน้อย       ) 

                   ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

    

-------------------------------------------------- 
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